



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัด (ชั้น ๓) อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ Tel. ๐๕๔ - ๒๖๕๐๖๗ E-mail : paco_lpg@opsmoac.go.th

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ๗๐,๐๐๐ ราย เพื่อถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙



“เกษตรทฤษฎีใหม่” คือ ระบบการเกษตรที่เน้นการจัดการทรัพยากรน้ำ และจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างการผลิตที่หลากหลายสำหรับเป็นแหล่งรายได้มั่นคงของครัวเรือน นำสู่การพึ่งพาตนเอง และลดการพึ่งพาจากภายนอก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินงานสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จึงได้จัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น เพื่อถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยช่วงที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คัดเลือกเกษตรกร ๗๐,๐๐๐ ราย จากพื้นที่ ๓๗ จังหวัด ทั่วประเทศ ช่วงที่ ๒ จะดำเนินการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องไม่เคยดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเป็นทางการ มาก่อน มีที่ดินเป็นของตนเอง มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย หากเป็นที่ดินเช่าต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ มีแหล่งน้ำและแรงงานครัวเรือนเพียงพอต่อการทำการเกษตร และที่สำคัญ ให้การดำเนินงานเกิดความยั่งยืน คือ เกษตรกรต้องสมัครใจ พร้อมยินดีทำตามแนวทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่อง

จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ ๑๓ อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๘๕ ราย ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ จากการศึกษาเรียนรู้แปลงต้นแบบ สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ได้รับความรู้และสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งภายหลังจากศึกษาดูงานแล้ว จะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช สัตว์ ประมง ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานอันจะเกิดการสร้างการผลิตที่หลากหลายเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้น ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดลำปางมีเกษตรกรที่จะได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน ๑,๔๒๕ ราย

การขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่มุ่งเน้นประสานความร่วมมือกับภาคประชารัฐ สถาบันการศึกษา เครือข่ายประชาสังคม ราษฎรชาวบ้าน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืน ทั้งด้านการจัดการพื้นที่ การส่งเสริมการผลิตที่หลากหลายตามหลักการแนวทฤษฎีใหม่ โดยจะมีการติดตามเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรอย่าง ซึ่งผลที่ได้รับการจากดำเนินงาน จะทำให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบ การประกอบอาชีพที่มีศักยภาพ สามารถลดรายจ่าย พึ่งพาตนเองได้ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และมีการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการประกอบอาชีพ มีการพัฒนาระบบและการตลาดในอนาคต ซึ่งทำให้เกษตรกรมั่นคง ภาคเกษตรมั่นคง และทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน เป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป